



ประกาศ

สภรณออมทรพยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จํากัด

ที่ 38 / 2564

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ดว้การดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการดําเนินการ จำนวน 7 คน
และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน จะครบวาระวันที่ 31 ตุลาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน และ
ให้สรรหาขึ้นมาใหม่ จำนวน 9 คน สภรณออมทรพยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จํากัด ได้เปิดรับสมัคร
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม - 12 ตุลาคม 2564 สภรณฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้

ผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ

สมาชิกเลือก 1 คน

เบอร์	ชื่อ - สกุล	กลุ่มลักษณะงาน	หน่วยงาน
1	นายพงษ์เทพ อินทรพย	กลุ่มสนับสนุน และลูกจ้างประจำ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดําเนินการ

สมาชิกเลือก 7 คน

เบอร์	ชื่อ - สกุล	กลุ่มลักษณะงาน	หน่วยงาน
1	นายแพทย์ชาญ พานิชวัฒน์	กลุ่มเกษียณอายุราชการ	ข้าราชการบำนาญ
2	นายรัชชัย อินสอน	กลุ่มสนับสนุน และลูกจ้างประจำ	โครงสร้างพื้นฐาน
3	นางรัตนพร ใจแน่น	กลุ่มเกษียณอายุราชการ	ข้าราชการบำนาญ
4	นางน้ำเค็ม คำเพ็ง	กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มการพยาบาล
5	นางศิริลักษณ์ วรรณละเอียด	กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มการพยาบาล
6	นางผุสดี พิติพรณรงค์	กลุ่มเกษียณอายุราชการ	ข้าราชการบำนาญ
7	นางเอื้ออิสรา อยู่เจริญกิจ	กลุ่มเกษียณอายุราชการ	ข้าราชการบำนาญ
8	นางสาวนงนิตย ช่วยเจริญ	กลุ่มเกษียณอายุราชการ	ข้าราชการบำนาญ
9	นางจันทมา อิมอยู่	กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มการพยาบาล
10	นางสาวนรรักษ์ อยู่เกิด	กลุ่มสหวิชาชีพ	กลุ่มงานเภสัชกรรม
11	นางศิริพรรณ สุภากิจ	กลุ่มสนับสนุน และลูกจ้างประจำ	กลุ่มงานอำนวยการ

ผู้สมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ

สมาชิกเลือก 1 คน

เบอร์	ชื่อผู้สมัคร	หน่วยงาน
1	นางกนกวรรณ ขําณา และทีมผู้ช่วยตรวจสอบกิจการ	กลุ่มงานบัญชี

/เพื่อให้สมาชิก...

เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ มาบริหารงานสหกรณ์ฯ โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ บอร์ดสำนักงานสหกรณ์ฯ บอร์ดหน้าฝ่ายการพยาบาล และเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด (www.uttavings.com) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

กำหนดการการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 หรือวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมมหาลัย ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สมาชิกสามารถเลือกวันลงคะแนนได้ 1 วัน สมาชิกจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางจำนวน 300 บาท

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หมายเหตุ สมาชิกต้องนำบัตรที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริง มาแสดงในการใช้สิทธิลงคะแนน เช่น บัตรประชาชน /บัตรข้าราชการ/ ใบขับขี่ /หนังสือเดินทาง (Passport) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงคะแนน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564



(นางมาลินี ไตวนิชย์)

ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด